



ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการจัดทำผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งตามจำนวนกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วาระที่ ๕.๑๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วาระที่ ๕.๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ครั้งที่ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๕ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	สังกัด	ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่งประเภท	ข้อกำหนดเป็นระดับ	หัวหน้าหน่วยงาน	ตำแหน่งเลขที่
๑	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี	๙๙
๒	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ	๖๓
๓	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย	๙๘
๔	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๐๕
๕	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์	๗๗
๖	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี	๑๒๗
๗	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๒๕
๘	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์	๘๓
๙	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เชี่ยวชาญเฉพาะ	ชำนาญการ	หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ	๘๙

๗